



ประกาศเทศบาลนครแม่สอด  
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากร  
จ้างเหมาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่อื่นๆ สำหรับให้บริการในคลินิกชุมชนอบอุ่น  
เทศบาลนครแม่สอด จำนวน ๒ ตำแหน่ง (รวม ๒ อัตรา)

ตามประกาศเทศบาลนครแม่สอด ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก  
เป็นบุคลากรจ้างเหมาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่อื่นๆ สำหรับให้บริการในคลินิกชุมชนอบอุ่น  
เทศบาลนครแม่สอด จำนวน ๒ ตำแหน่ง (รวม ๒ อัตรา) นั้น

บัดนี้ เทศบาลนครแม่สอด ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรจ้างเหมาบุคลากรทางการแพทย์และ  
สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่อื่นๆ สำหรับให้บริการในคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด จำนวน ๒ ตำแหน่ง  
(รวม ๒ อัตรา) โดยการสอบภาคความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖  
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นบุคลากรจ้างเหมาบริการ  
ดังบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ขอแจ้งเงื่อนไขให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ทราบ ดังนี้

๑. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคลากรจ้างเหมาบุคลากรทางการแพทย์และ  
สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่อื่นๆ สำหรับให้บริการในคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด โดยเรียงลำดับผู้ผ่าน  
การคัดเลือกที่ได้คะแนนรวมสูงสุดและลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่มี  
ก่อนอยู่ในลำดับที่สูงกว่า โดยพิจารณาจากหลักฐานการสมัคร

๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคลากรจ้างเหมาบริการใช้ได้ไม่เกิน ๓ เดือน นับตั้ง  
แต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก  
ครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก

๓. การสอบคัดเลือกครั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ  
ครบถ้วน ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน แม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรแล้ว  
หรือได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม เทศบาลนครแม่สอดจะรายงานให้นายกเทศมนตรี  
นครแม่สอด ให้ความเห็นชอบให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

(นายกฯ วัฒนชัย)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีนครแม่สอด

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นบุคลากรจ้างเหมาบริการ  
จ้างเหมาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่อื่นๆ สำหรับให้บริการในคลินิกชุมชนอบอุ่น  
เทศบาลนครแม่สอด แนนท่ายประกาศเทศบาลนครแม่สอด ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล		คะแนน รวมทั้งหมด	คะแนน ที่ได้	อันดับ ที่ได้
๑	นางสาวสุขชัยญา	แสงสว่าง	๑๐๐	๗๓	๑